

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC
"THAI BINH HOMECOMING DAY"
 NGÀY 1 - 2 THÁNG 12 NĂM 2023

TỪ 19H30 NGÀY 1/12/2023
 Lễ khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023

TỪ 8H00 - 11H30 NGÀY 2/12/2023
 Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc

TỪ 19H30 ĐẾN 23H00 NGÀY 2/12/2023
 Lễ hội âm nhạc - Homecoming (có sự tham gia của các ngôi sao cả nhạc Hàn Quốc và Việt Nam)

Liên kết phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững

Chuỗi giá trị nông sản là sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo một quy trình mà ở đó có sự kết nối của nhiều khâu, nhiều công đoạn sản xuất. Chuỗi giá trị nông sản chính là yếu tố quan trọng để tăng sản lượng, chất lượng, tăng tính cạnh tranh, giá trị nông sản, qua đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống nông dân.

KỶ I: HIỆU QUẢ TOÀN DIỆN

Tổ chức liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển. Hình thức này bảo đảm cho các thành phần kinh tế tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tích tụ hơn 10ha ruộng, từ nhiều năm qua, thông qua HTX, ông Nguyễn Duy Tâm, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) tham gia liên kết sản xuất lúa giống với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Ông Tâm cho biết: Liên kết với doanh

nh nghiệp, chúng tôi được sử dụng giống lúa chất lượng, được hướng dẫn quy trình canh tác nên lúa cho năng suất cao, ổn định. Ngoài ra còn được doanh nghiệp thu mua với giá cao gấp 1,3 lần giá thị trường nên hiệu quả kinh tế cao hơn, đặc biệt là khi gieo cấy quy mô lớn.

Công ty TNHH Minh Hòa H4G, xã Duyên Hải (Hưng Hà) là doanh nghiệp sở hữu chuỗi liên kết khép kín, hoàn chỉnh bao gồm các khâu: sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Đến thời điểm hiện tại, Công ty có năng lực sản xuất từ 3 - 4 tạ cà rốt/ngày, cung cấp ra thị trường 1 - 1,5 tạ cà

rút xương. Ông Nguyễn Văn Hình, Giám đốc Công ty cho biết: Cà rốt đóng là đối tượng nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao nếu có thị trường tiêu thụ ổn định, đặc biệt các sản phẩm chế biến từ cà rốt mang lại giá trị lợi nhuận cao hơn từ 10 - 15% so với bán cà thương phẩm. Vì vậy, năm 2019 tôi đã thành lập doanh nghiệp, mở rộng hợp tác với các hộ nuôi cá, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời thu mua sản phẩm cho người dân. Việc liên kết vừa giúp chúng tôi kiểm soát được chất lượng nguồn đầu vào vừa giúp bà con tiêu thụ ổn định, không lo bị tiểu

thương ép giá. Kiểm soát chặt chẽ quy trình nuôi, chế biến bảo đảm an toàn thực phẩm, các sản phẩm của tôi đang hoàn thiện hồ sơ để được cấp chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, hướng tới hệ thống các siêu thị lớn. Vừa qua, sản phẩm cà rốt đóng rút xương đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện.

Công ty TNHH Minh Hòa H4G hiện đang liên kết với nhiều hộ nuôi trên toàn tỉnh. Không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động theo chuỗi, liên kết sản xuất theo chuỗi còn giúp hộ nuôi ổn định đầu

ra, yên tâm đầu tư sản xuất, chuyển từ phương thức truyền thống sang thực hành quy trình sản xuất an toàn, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, an toàn.

Thực hiện để an cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh, thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương đã tập trung đầu tư phát triển sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển các mô hình liên kết và xây dựng các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển dịch mạnh sang sản xuất hàng hóa, cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt, cơ cấu cây trồng chuyển mạnh sang cây có giá trị kinh tế cao, hạn chế sâu bệnh. Chăn nuôi giảm mạnh từ quy mô nhỏ lẻ tập trung trong hộ sang quy mô tập trung theo mô hình doanh nghiệp, trang trại, gia trại với hình thức công nghiệp, bán công nghiệp. Nuôi trồng thủy sản phát triển đa dạng các loại hình (bãi triều, ao, đầm, ao bán nổi, lồng bè...), tiến tới nuôi biển. Kinh tế HTX có bước phát triển tích cực với việc thành lập HTX mới tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất nông sản hàng hóa.

Đến nay, toàn tỉnh có 250 HTX tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tổng diện tích sản xuất trồng trọt có hợp đồng liên kết, tiêu



Vùng trồng cà rốt tập trung tại xã Diệp Nông (Hưng Hà).

thụ đạt trên 10.000ha/năm, trong đó chủ yếu là liên kết sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm. Trong chăn nuôi, có 5 doanh nghiệp liên kết với 33 chủ trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm; nhiều HTX, tổ hợp tác chăn nuôi hoạt động hiệu quả. Có nhiều chuỗi được đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, áp dụng công nghệ cao gắn với việc xây dựng sản phẩm OCOP đã khẳng định được thương hiệu, chất lượng sản phẩm. Toàn tỉnh có 28 HTX xây dựng được 34 thương hiệu có nhãn mác, bao bì, trong đó 16 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao; 18 sản phẩm đã được hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm từ 3 sao, 4 sao, đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận. Các doanh nghiệp và HTX làm

chủ chuỗi có vai trò lựa chọn cung cấp vật tư đầu vào, giám sát kỹ thuật sản xuất, thu mua, chế biến, xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Đối tác tham gia trong chuỗi thực hiện đúng hợp đồng liên kết và thực hiện sản xuất, kinh doanh theo đúng hướng dẫn và yêu cầu doanh nghiệp, HTX.

Theo bà Trần Thị Liên Hoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Liên kết sản xuất theo chuỗi mang lại giá trị cho 4 bên: người dân không lo trồng cây gì, nuôi con gì, sản xuất ra sao, tiêu thụ ở đâu, bằng cách nào bởi các doanh nghiệp và HTX làm chủ chuỗi có vai trò lựa chọn cung cấp vật tư đầu vào, giám sát kỹ thuật sản xuất, thu mua, chế biến, xây dựng thương

hiệu, quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm; HTX dẫn dắt liên kết tổ chức sản xuất tập trung, đồng bộ từ đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động, điều hành; với doanh nghiệp có thể chủ động vùng nguyên liệu, từ đó chủ động và phát triển thị trường tiêu thụ, còn với địa phương, liên kết sản xuất theo chuỗi giúp hình thành vùng sản xuất tập trung, phát triển sản phẩm có lợi thế, chủ lực. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã góp phần thúc đẩy các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị, tránh tình trạng được mùa mất giá, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, phát triển kinh tế địa phương và xây dựng nông thôn mới.

(còn nữa)
NGÂN HUYNH

Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả



Công ty TNHH May Thanh Anh J&B sử dụng máy may công nghiệp thế hệ mới có công nghệ tiết kiệm điện, cho năng suất lao động cao.

Khi giá các nguyên liệu đầu vào sản xuất đều tăng cao ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Kiến Xương chủ động tìm cách tiết giảm chi phí sản xuất, trong đó có sử dụng năng lượng điện. Nhằm thúc đẩy DN sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trường Trọng tại xã Lê Lợi có công suất 5.000m³/ngày đêm, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân 4 xã: Lê Lợi, Trà Giang, Hồng Thái, Nam Cao. Trong quá trình sản xuất, nhà máy sử dụng 1 máy bơm 37kW, 7 máy bơm 15kW và nhiều động cơ điện khác. Ông Đoàn Xuân Quỳnh, Giám đốc Công ty cho biết: Doanh thu bình quân của nhà máy đạt khoảng 320 triệu đồng/tháng, trong khi đó chi phí tiền điện phục vụ sản xuất khoảng 80 triệu đồng,

chiếm 25% doanh thu. Với chi phí tiền điện quá lớn như vậy cộng với các chi phí khác như hóa chất, nhân công, lãi suất ngân hàng... khiến lợi nhuận của nhà máy rất thấp. Mặc dù đã sử dụng một số thiết bị điều khiển bơm tự động nhưng tiền điện giảm không đáng kể, chúng tôi đang tập trung nghiên cứu tìm cách sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Thời gian gần đây, giá điện sản xuất và sinh hoạt liên tục tăng khiến chi phí sản xuất của các DN tăng theo. Những DN sử dụng nhiều máy móc công nghệ càng lo bởi tiêu tốn nhiều điện, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm khi ra thị trường. Ông Nguyễn Thiên Thanh, Giám đốc Công ty TNHH May Thanh Anh J&B (xã Nam Cao) cho biết: Công ty chuyên may áo Jacket lông vũ xuất khẩu. Nhà máy sản xuất có diện tích 2.000m² với hơn 300 máy may công nghiệp và hệ thống chiếu sáng, làm mát, nổi hơi... tiêu tốn rất nhiều điện. Trước đây, bình quân mỗi tháng Công ty phải chi hơn 80 triệu

đồng tiền điện; với giá điện như hiện nay sẽ phát sinh thêm gần 10 triệu đồng nữa. Được Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp hướng dẫn, tập huấn các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời hỗ trợ kinh phí từ nguồn khuyến công cho DN chuyển đổi công nghệ, máy móc, Công ty đã tiết giảm được chi phí điện năng khoảng 180 triệu đồng/năm. Tiền điện giảm song Công ty vẫn duy trì ổn định sản xuất, xuất khẩu 200.000 sản phẩm/năm.

Không riêng Công ty TNHH May Thanh Anh J&B, Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trường Trọng, các DN trên địa bàn huyện Kiến Xương đều có nhu cầu tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh. Thực tế cho thấy các DN thực hiện tốt công tác kiểm toán năng lượng, sử dụng điện tiết kiệm không chỉ giảm chi phí sản xuất mà còn làm cho máy móc hoạt động ổn định, bền hơn, nâng suất lao động cao, môi trường làm việc của người lao động không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, việc sử

dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường là một trong những tiêu chí bắt buộc đối với DN xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ, Canada, EU, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản... là những thị trường đòi hỏi khắt khe về sử dụng năng lượng thân thiện và sản xuất bền vững.

Với mong muốn làm thay đổi nhận thức của các DN về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và mạnh dạn đổi mới máy móc, công nghệ, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức nhiều lớp tuyên truyền pháp luật và phổ biến, tư vấn các giải pháp phù hợp với từng ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của DN, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Kiến Xương. Bà Trần Thị Diễm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cho biết: Chúng tôi tập trung hướng dẫn các DN ký năng quản lý năng lượng, một số giải pháp tiết kiệm năng lượng khi sử dụng điện chiếu sáng, thiết bị văn phòng, điều hòa không khí, máy sưởi, bình nước nóng, tủ lạnh, máy móc công nghiệp, động cơ điện... Ngoài ra, các cơ sở sản xuất công nghiệp còn được tiếp cận những thiết bị, công nghệ mới sản xuất điện gió, điện mặt trời áp mái, từ đó tự cân đối đầu tư bảo đảm một phần nguồn năng lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trung tâm cũng thẩm định và hỗ trợ kinh phí cho một số DN đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ tiên tiến có hiệu suất làm việc cao, tiết kiệm điện, tạo ra mô hình điểm lan tỏa phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tới cộng đồng DN.

KHẮC ĐUẤN

Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố (cả nước có 74 ổ dịch tại 74 xã của 48 huyện thuộc 23 tỉnh, thành phố), có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống bệnh DTLCP, các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Xã Vũ Tiến (Vũ Thư) có nhiều hộ chăn nuôi lợn. Qua rà soát, tổng đàn lợn của xã đạt 1.700 con. Trước tình hình bệnh DTLCP ở một số tỉnh, thành phố diễn biến phức tạp, để chủ động phòng, chống, xã đã tích cực tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp không để bệnh dịch xâm nhập vào địa bàn. Ông Trần Đức Khâm, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Mặc dù hiện nay đã có vắc-xin phòng bệnh DTLCP song biện pháp chủ yếu của các hộ dân trong xã là khử trùng, tiêu độc chuồng trại, gia trại, nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn. Ban Chăn nuôi và Thú y xã đã khuyến cáo người dân không được mua bán lợn tại các tỉnh đang có dịch; tổ chức tập huấn về phòng, chống bệnh DTLCP cho người chăn nuôi; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và các hộ chăn nuôi khi phát hiện lợn có bệnh, nghi mắc bệnh phải kịp thời khai báo với chính quyền địa phương và thú y cơ sở để xác minh dịch bệnh, không được bán chạy lợn bệnh làm cho dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đến tháng 11/2023 đạt trên 720.000 con, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông năm 2023 theo đúng kế hoạch. Trong đó, đàn lợn thuộc diện tiêm vắc-xin dịch tả lợn 129.817

Nâng cao ý thức phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

định dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn. Bà Lương Thị Hằng, xã Đông Trung (Tiền Hải) cho biết: Qua tuyên truyền của huyện và xã, gia đình tôi đều đặn mỗi tuần hai lần thực hiện vệ sinh chuồng trại bằng hóa chất, vôi bột. Nếu không làm tốt công tác khử trùng, tiêu độc thì khi xảy ra dịch bệnh sẽ thiệt hại lớn về kinh tế, do đó phải tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đến tháng 11/2023 đạt trên 720.000 con, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông năm 2023 theo đúng kế hoạch. Trong đó, đàn lợn thuộc diện tiêm vắc-xin dịch tả lợn 129.817

lượt con; tụ đầu lợn 57.400 lượt con; phó thương hàn 69.918 lượt con; lở mồm long móng gia súc 47.408 lượt con; viêm da nổi cục 6.489 lượt con. Đối với bệnh DTLCP, để phòng, chống hiệu quả, Chi cục đã khuyến cáo các cơ sở và người chăn nuôi thực hiện "5 không": không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn dịch; không giết mổ lợn dịch bệnh; không vứt xác lợn dịch bừa bãi và không dùng thức ăn rác (thu gom tại các quán ăn, nhà hàng) cho đàn lợn. Các huyện, thành phố đã tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trên địa bàn từ ngày 15/9 - 15/10/2023. Trong đó, tiến hành phun tập trung tại các ổ dịch cũ bệnh DTLCP, viêm da nổi cục và những nơi có nguy cơ cao như chợ, nơi giết mổ, nơi tập trung, buôn bán gia súc, gia cầm, khu vực bến đò, phà, nơi công cộng; với các cơ sở

chăn nuôi thì tiến hành cấp phát hóa chất để chủ động thực hiện phun khử trùng, tiêu độc. Vận động các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, cơ sở giết mổ chủ động quy hóa chất, vôi bột để duy trì công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc định kỳ hàng tuần. Các địa phương đã sử dụng 31.576 lít hóa chất, 620.512kg vôi bột để khử trùng, tiêu độc. Đã lấy 164 mẫu (64 mẫu sản phẩm chế biến từ thịt lợn, 64 mẫu phủ tạng lợn, 34 mẫu gộp huyết thanh lợn và 2 mẫu nước thải) lấy từ 16 chợ thực phẩm, 34 hộ chăn nuôi tại 16 xã... Đồng thời, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học cho các hộ chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh DTLCP nói riêng, duy trì chăn nuôi an toàn, hiệu quả nói chung.

MANH THẮNG



Hộ chăn nuôi xã Vũ Tiến (Vũ Thư) thực hiện khử trùng, tiêu độc chuồng trại để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.